

2 สักกูปพิเศษ

นักเตะม.หาดใหญ่ ดาวรุ่งดวงใหม่แห่งอินทรีแดง

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะกรรมการสโมสรหาดใหญ่เอฟซีได้จัดการแถลงข่าวเปิดตัวทีมฟุตบอลหาดใหญ่ เอฟซี อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองหาดใหญ่ นำโดย นายโพธิ์ พลโพน ประธานสโมสร นายภคชัย พรหมทอง ผู้อำนวยการสโมสร และพันเอกพิเศษสุชาติ จินทรโชติกุล ผู้จัดการทีม

ภายในงานนอกจากจะมีแถลงวัตถุประสงค์ เป้าหมายสโมสร และตอบคำถามสื่อมวลชนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสพบปะบรรดานักเตะดาวรุ่งของทีมอินทรีแดงอีกด้วย



การแข่งขัน ฟุตบอลสมัครเล่นที่ 2 ประจำปี 2553

นับว่าเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากตามกฎของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องมีทีมในแต่ละจังหวัดที่มีทีมฟุตบอลประจำจังหวัดเพียงทีมเดียว แต่สำหรับจังหวัดสงขลานั้น เดิมมีทีมสงขลา เอฟซี อยู่แล้ว แต่ด้วยความที่ทีมอย่างนี้ของทีมชาติใหญ่ เอฟซี จึงได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมของสโมสรขึ้น โดยมีเป้าหมายวางตำแหน่งแชมป์ในสนามและในเวทีของชาวหาดใหญ่

ทีม หรือ เลิศศักดิ์ ปานรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการชั้นปีที่ 4 หนึ่งในกองหลังดาวรุ่งของทีมหาดใหญ่ เอฟซี ได้ เล่าประวัติความเป็นมาอย่างถึงก่อนการเข้าร่วมทีมว่า เดิมตนเองก็สนใจเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่สมัยประถม ต่อมาเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนบุญจราษฎร์ จ.ปัตตานี จึงตัดสินใจขอทุนการศึกษาประเภททุนนักกีฬาจากเมืองจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งก็ได้รับคัดเลือก โดยได้รับทุนการศึกษาถึง 100 % โดยส่วนตัวรู้สึกดีใจมาก เพราะนอกจากจะช่วยผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบอีกด้วย และ

เมื่อได้เข้าร่วมทีมระดับอาชีพ ตนเองก็ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน โดยตนเองตั้งใจว่าจะเก็บเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องที่กำลังเรียนอยู่ เลิศศักดิ์ได้บอกเล่าถึงความแตกต่างของการร่วมทีมมหาวิทยาลัยกับการร่วมทีมระดับอาชีพว่า "สำหรับการเข้าร่วมทีมหาดใหญ่ เอฟซี ผมต้องปรับตัวให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ต้องซ้อมอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ตั้งแต่ 5 โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มของทุกวัน ที่สำคัญต้องคำนึงถึงทีมเวิร์คมากๆ เพราะ ในทีมชาติใหญ่เอฟซี นอกจากนักเตะชาวไทยแล้ว ยังมีนักเตะชาวต่างชาติ เช่นนักเตะแอฟริกัน กานา เข้าร่วมทีมอยู่หลายคน ต้อง

ปรับตัวเข้ากับกัน รวมทั้งหาวิธีการสื่อสารให้เข้าใจกันมากที่สุด" สำหรับทีมชาติใหญ่เอฟซี ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความตั้งใจของชาวหาดใหญ่ จากหลากหลายสาขาอาชีพ มารวมตัวกันก่อตั้งทีมฟุตบอลหาดใหญ่เอฟซี

ต่อมาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุมัติให้ทีมฟุตบอลสโมสรหาดใหญ่ ได้เข้าร่วม